
บันทึกรายงาบการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ คร้ังท่ี ๑ 

วันอังคารท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ©๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

**************************************

ผู้มาประชุม

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ
๑. ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย นารีนทร์รักษ์
๒. นายอดิศักด ภู่'พระอํนทร่ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เซต ๑ อดิศักด้ี ภู่พระอินทร์
๓. นายยุทธนา วารุกะ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ ยุทธนา วารุกะ
@1. นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน
๕ . ' นายอุทัย นาหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุทัย นาหอคำ
๖. นายอาทิตย์ ซัยจันทรา สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อาทิตย์ ขัยจันทรา
๗. นายวีรวุฒิ เพชรลาขัย สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วีรวุฒิ เพชรลาขัย
๘. นายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมบูรณ์ ภูครองตา
๙. นายวัชราภรณ์ แข็งขยัน สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วัชราภรณ์ แข็งขยัน

๑๐. นายจักรกฤษ จำปาศรี สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ จักรกฤษ จำปาศรี
(5)(5). นายทองทูล สุวะศรี สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ ทองทูล สุวะศรี
๑๒. นายพาย ตองอ่อน สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ พาย ตองอ่อน
๑๓. นายสุนทร สุดแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหอคำ สุนทร สุดแก้ว

ผู้เข้าร่วมใ}ระชุม

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ
๑. ร.ต.อ.ซยพัทธ์ วารี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขยพัทธ์ วารี
๒. นางสาวรสธร สิงห์บุดดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ รสธร สิงห์บุดดี
๓. นายธนกฤต อาษาจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ธนกฤต อาษาจิตร
(5̂. นายขัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขัยเนตร มินเทน
๕. นางมันทยา ลาวัดพรม ผู้อำนวยการกองคลัง นันทยา ลาวัดพรม
๖. นายนันทวัฒน์ จรัสแสงเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ นันทวัฒน์ จรัสแสงเจริญ
๗. นายอัมพร ขัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ อัมพร ขัยเสนา
๘. นางวงจันทร์ สีซมภู หัวหน้าสำนักปลัด วงจันทร์ สีซมภู

๙. นายนวพล สีซมภู ผู้อำนวยการกองช่าง นวพล สีขมภู
๑๐. นางน้ําฝน ไซใยเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนๆ น้ําฝน ไซใยเย็น

6)6). นางนิรัญ เดชเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นิรัญ เดขเมือง

๑๒. บางสาวสุพัคตร์ สุดอุ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สุพัคตร์ สุดอุ่น
6)๓. นายรัฐ'บุรุ'ษ แก้วเจริญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รัฐบุรุษ แก้วเจริญ
6)6̂ . นางสาวสถาพร คำพุทธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ สถาพร คำพุทธา

๑๕. นางจิรภิญ พงษากลาง คนงานท่ัวไป จิรภิญ พงษากลาง
๑๖. นางสาวสุวภัทร มินเทน คนงานท่ัวไป สุวภัทร มินเทน
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุนทร สุดแก้ว เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ หอคำ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ

สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (คร้ังท่ี ๑) วันอังคารท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ บัดนี้ ถึงเวลาประชุมแล้ว ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่า 

ครบองค์ประชุม ขอเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ จุดธูปเทียนบูซาพระรัตนตรัย 
และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

(จุดธูปเทียนบูขาพระรัตนตรัย)

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระ ท่ี ๑

วันนี้ เป็นการประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/ ๒๕๖๖ ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๖ (คร้ัง ท่ี ๑) ตรงกับวับอังคารท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เม่ือท่ีประขุมพร้อมแล้ว ผม 
ขอเปีดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ

เร่ือง ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไ ม ่ม ี-

น'ายอัมพร ชัยเสนา ๑•๒ เร่ืองแจ้งให้ทราบจากนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

หอคำ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ 
มีเร่ืองแจ้งให้ทราบ ดังน้ี

- เรื่องเก่ียวกับเราจะดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่เราเลื่อนมาจากว่าจะดำเนินการ 
กำจัดผักตบขวา บริเวณหมู่ท่ี ๑๐ บ้านวังด่าน ทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าถ้าเราไปดำเนินการมันก็ 
จะไปติดอยู่ท่ีฝายน้ําล้นเหมือนเดิม ผมเลยแจ้งยกเลิกไป และได้แจ้งกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านใน 
ที่ประชุมว่าจะดำเนินโครงการจิตอาสาบริเวณริมโขงบ้านหอคำหมู่ที่๑ บ้านหอคำเหนือหมู่ที่ 
๑๓ เพื่อเตรียมความพร้อมงานแข่งชันเรือยาวจะกำหนดวันไหนนั้นจะทำหนังสือแจ้งอีกคร้ัง 
ครับ จะเชิญท่านอีกคร้ังรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและส่วนราขการในตำบลหอคำด้วยครับ

- เร่ืองการจัดทำทุ่นเรือเราจะดำเนินการก่อนวันแข่งสัก ๒ วัน เพราะเรามีเรือมีอุปกรณ์ 
เราจะดำเนินการเองเราจะไม่จ้างครับ

- เร่ืองการขายขยะทางขาวบ้านแจ้งเร่ืองราคาค่าขยะของกองทุบเราน้ันราคาไม่เท่ากับท่ี 
อ่ืน ผมจะนำเรียนและปรึกษาหารืออีกคร้ังครับ

- เร่ืองการขอใช้เงินทุนสำรองจ่ายเร่ืองน้ีด้องคุยกันยาว เพราะเรามีแนวความคิดที่จะขอ 

ใช้เงินทุนสำรองจ่ายเราจะมีวิธีนำมาใข้อย่างไร จะดำเนินการอย่างไรบ้างเราต้องศึกษาระเบียบ 
ในการขอใช้ ขอขอบคุณสมาขิกที่ไปอบรมได้รับความเมาและมานำเสนอในงานด้านต่างๆ ฝาก 
เจ้าหน้าที่ผู้มีความรูผู้ที่เกี่ยวข้อง ฝากท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำ หากเราจะขอใช้น้ันมี 
ระเบียบอย่างไรบ้างและจะดำเนินการอย่างไรฝากด้วยครับและเราจะมาหารือกันอีกคร้ังครับ

- ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งเก่ียวกับการจัดทำโครงการผู้นำศาสนาดำเนินการเก่ียวกับพิธี 
การต่างๆ เพราะบางหมู่บ้านน้ันไม่มีใครเป็นทางด้านพิธีการเลย ทางเราได้บรรจุเข้าไว้ใบแผน 
หรือยังให้เจ้าหน้าท่ีๆเก่ียวข้องดำเนินการบรรจุเข้าในแผนเลยนะครับ

/แจ้งเร่ืองโครงการ...
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ระเบียบวาระที่ ๒

-แจ้งเร่ืองโครงการถนน คสล. หมู่ท่ี ๔ ถึง หมู่ท่ี ๓ เราได้ผู้รับจ้างแล้วเขาจะเข้าดำเนินการ 
ฝากสมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ ข่วยกำกับดูแลข่วยกันด้วยครับ

- ท่ีประขุมรับทราบ -

เร่ืองรับรองรายงานการประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ร.ต.ต.สมัย บาริบทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

ผมจะขอมติรับรองรายงานการประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี เอ/๒(ะ๖๖ 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕:๖๖ ท่ีได้แนบกับหนังสือเชิญประขุมทุกท่านคงอ่านทำ 
ความเข้าใจแล้ว ถ้าไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงผมก็ขอมติท่ีประขุมเพ่ือขอคำรับรองครับ

มติที่ประชุม - ท่ีประขุมมีมติรับรองรายงานการประขุมด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ -

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองกระทู้ถาม

- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองทีค่ณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ ๕
- ไม่ มี -

เร่ืองเสนอข้ึนใหม่

ร.ต.ต.สมัย นารินทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

(ะ.๑ ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(ะ๖๗ 
(ะ.๒ ญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ึแจงงบประมาณประจำปี ๒(ะ๖๖ 
(ะ.๓ ญัตติขอความเห็นขอบโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยอังฮ้า หมู่ท่ี ๓ 

บ้านหนองเข็ง
๕.๔ ญัตติขอความเห็นขอบโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยหนองหิน หมู่ท่ี ๒ 

บ้านสะง้อ
๕.๕ ญัตติส่งมอบส่ิงปลูกสร้างข้ึนทะเบียนทีร่าขพัสดุ โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม 

แม่น้ําโขงในท้องท่ี บ้านสะง้อ หมู่ท่ี ๒ (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี ๒๕๖๑ เหนือน้ํา)

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ได้กล่าวขึ้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิก 
เทศบาลตำบลหอคำ ได้รับทราบเชิญครับ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ชัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อท่ีประขุมสภาเทศบาล 

ตำบลหอคำ ซ่ึงได้เสนอคำแถลงรายละเอียดงบประมาณ ตามเอกสารแนบพร้อมหนังสือเชิญ 

ประขุม

/คำแถลง'นโยบาย...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาซิกสภาฯ เขต ๒

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๗

บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารเทศบาลตำบลหอคำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหอคำอีกครั้งหนึ่ง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ผู้บริหารเทศบาลตำบล 
หอคำ จึง6ขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ และสมาซิกสภาเทศบาลตำบล 
หอคำ ทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ 
ดำเน ินงานในป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด ังรายละเอ ียดเอกสารท ี’ แจกให้ครับ 
(นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ อ่านคำแถลงงบประมาณจบจบ และชี้แจงตามเอกสารงบ 
การเงินของเทศบาล ชี้แจงเกี่ยวกับรายรับและการใช้จ่ายงบประมาณ และการเงินการ 
คลัง ชี้แจงรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗ นาบพอสมควร 
จบจบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗)

นี้คือรายจ่ายงบประมาณที่ทางคณะผู้บริหารได้นำเสนอ ขอเรียนเซิญท่านประธานสภา 
เทศบาลตำบลหอคำ ได้สอบถามท่านสมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เพ่ือท่ีจะได้อภิปราย 
ก่อนที่จะมีการรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป ขอ 
อนุญาตนำเรียนเพียงเท่าน้ี ขอบคุณครับ

ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ได้ชี้แจงอภิปรายเหตุผล การจัดทำร่างงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ ได้รับทราบ 
แล้วนะครับ มีสมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ ท่านใดจะนำเสนอหรืออภิปรายแสดงความ 
คิดเห็นก่อนท่ีจะรับหลักการหรือไม่...เชิญครับ

เชิญท่านพาย ตองอ่อน ครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผมนายพาย ตองอ่อน 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ ส่วนมากผมจะเน้น เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพราะ 
ซาวบ้านได้รับความเดือดร้อนส่วนมากจะเก่ียวกับถนน คสล. ไฟฟ้า นํ้าประปา ครับ ในร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ผมเห็นความแตกต่างในการต้ังงบประมาณของแต่ 
ละหมู่บ้านก็ดีใจด้วยสำหรับหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณเยอะ อยากให้ทางผู้บริหารพยายาม 
กระจายงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านด้วยอันนี้พูดถึงงบประมาณในส่วนของผู้บริหารส่วน 
งบประมาณหารตามหมู่บ้านน้ันพอเข้าใจ ยกตัวอย่างให้ดูงบประมาณของหมู่ท่ี ๒ บ้านสะง้อ 
งบประมาณขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู่ท่ี ๒ บ้านสะง้อ ๓๗๐,๐๐๐ บาท น่าจะเปีนงบประมาณของ 
ผู้บริหารนะครับ อีก ๒โครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ัา คสล. พร้อมฝาปีด หมู่ท่ี ๒ บ้าน 

สะง้อ คงเปีนงบประมาณหารตามรายหัว และโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนท่ีการเกษตรเส้น 
หนองตากแดด หมู่ที่ ๒ อันนี้น่าจะเปีนงบของผู้บริหาร สรุปหมู่ที่ ๒ ได้รับงบประมาณ 
นอกเหนือจากหารรายหัวแล้วได้ประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผมดูส่วนหมู่บ้านอ่ืนได้รับ 
งบประมาณเฉพาะตามรายหัว อยากให้ทางคณะผู้บริหารเพ่ิมเติมให้หน่อยไม่ใซ่กระจุกอยู่แค่ 
หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง ตำบลหอคำมี ๑๔ หมู่บ้าน อยากให้กระจายให้หน่อยหมู่บ้านละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ยังดี ส่วนเขตท่ี ๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่างตำบลหอคำ -

/ตำบลนาก้ัง...



ร.ต.ต.สมัย บารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

บายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

บายขัยเนตร มิบเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

-๕-
ตำบลนาก้ัง อำ๓ อปากคาด งบประมาณ ๕๐๐,0๐๐ บาท อับน้ีน่าจะเป็นถนนเส้นบ้านวังด่าน 

อันท่ีจริงแล้ว ถนนเช่ือมระหว่างตำบลหอคำ -  ตำบลนาก้ัง น่าจะเป็นเส้นบ้านวังด่านไปทางลำ 
ห้วยอังฮา ตามท่ีอ่านในหนังสือนะครับ ท่ีจริงก็จำเปีนแด่ก็ไม่ถึงกับต้องเอางบประมาณไปลงถึง 
๕ 00,000 บาท น่าจะเกลี่ยงบประมาณให้บ้านอื่นด้วยนะครับ ลัก ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณปี ๒๕๖๖ น้ันมีหลายหมู่บ้านท่ีไม่ได้รับงบประมาณจากคณะผู้บริหารไต้เฉพาะของ 
รายหัว หมู่บ้านไหนที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๖ นั้นก็อยากให้พิจารณาด้วยครับ 
โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานน้ันยังมีหลายหมู่บ้านท่ีได้รับความเดือดร้อน อยากให้ทางคณะผู้บริหาร 

พิจารณาให้หน่อย อย่างเข่นถนนเส้นบ้านนาโซ่ไปบ่อขยะน้ันปีน้ีหินคลุกไม่ไปลงเลยนาโซ่ก็บอก 
เปีนถนนของเทศบาลรถขยะผ่านประจำ ส่วนโคกสะอาดก็บอกเป็นถนนของบ่อขยะเลยไม่ได้นำ 
หินคลุกไปลง ท่ีจริงแล้วถนนเส้นน้ับก็จำเป็นเพราะรถขยะของเราก็นำขยะไปท้ิงทุกวันมันจำเป็น 
จริงๆทุกวันน้ียังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เลย

เร่ืองงบประมาณท่ีต้ังไว้เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยขน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศ'ษ (เงินรางวัลประจำปี) ต้ังไว้ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ผมไม่รู้เป็นเงินอะไรเป็นเงินโบนัสหรือไม่อยากให้ชี้แจงด้วยครับ ถ้าเป็นเงินโบนัส 
ปีงบประมาณท่ีแล้วต้ังไว้แค่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่หรือครับหรือว่าอย่างไรช้ีแจงด้วยครับ

ขอบคุณท่านพาย ตองอ่อน ท่ีได้ช้ีแนะ เรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหอคำช้ีแจงครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอัมพร ขัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ผมฃอช้ีแจง 
เก่ียวกับงบประมาณของผู้บริหาร ยกตัวอย่างตามท่ีท่านเห็นถนน คสล. หมู่ท่ี ๒ น้ันชำรุดจริง 
และสัญจรไปมาลำบากมากตรงน้ีผมนำงบประมาณไปลง ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงตา หมู่ท่ี ๒ บริเวณป่าข้าบ้านสะง้อ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เราจำเป็นต้องทำการขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่ํา เพราะบริเวณน้ันไม่มีสายพาดดับคนสัญจรไปมาเยอะมาก มันมืดและอันตรายมาก 
มันเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆ อย่างถนนลูกรังหมู่ท่ี ๑ ก็แก้ไขปีญหาเร่ืองรถย้อนศรป้องกันการเกิด 
อุบ้ติเหตุ

ส่วนเร่ืองท่ีท่านแจ้งเร่ืองหินคลุกท่านแจ้งว่าถนนเส้นไปบ่อขยะไม่มืหินคลุกไปลงเลยน้ัน เร่ือง 
น้ี[ห้ท่านรองชัยเนตร มินเทน ช้ีแจงครับ

เรียบประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายขัยเนตร มีนเทน 
รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ผมขอเรียนช้ีแจงเก่ียวกับการลงหินคลุกน้ัน รอบแรกเราจัดให้ 
ตามหมู่บ้านๆละ ๘ รถ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๔ บ้านโคกสะอาด ประซาสับพันธ์ ให้ซาวบ้านว่าใคร 
อยากได้หินคลุกไปฃอท่ี เทศบาลตำบลหอคำ ท่ีจริงผู้ใหญ่บ้านไม่น่าประชาสัมพันธ์ให้ซาวบ้าน 
ไปเอาเลย เลยไม่ได้เอาไปลงในรอบแรก ส่วนรอบท่ี ๒ เขาได้นำไปลงแล้วทางเส้นบ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ ๔ ส่วนเส้นนาโซ่ ไปบ่อขยะนั้นท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ได้เล็งเห็นแล้วจะได้ 
พิจารณาต่อไบ่ครับ

ส่วนเร่ืองงบเงินประโยซน์ตอบแทนอ่ืนน้ันให้ทางปลัดเทศบาลตำบลหอคำได้ซ้ีแจงครับ
/นายสุนทร...



นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลๆ 

นายพาย ตองอ่อน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

บายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ร.ต.ต.สมัย บารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

บายอดิศักดี้ ภู่พระอินทร์ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เป็นเงินโบนัสครับ

เงินโบนัสถ้าจำไม่ผิดปีท่ีผ่านมาเราต้ังไว้ ๓๐๐,0๐๐ บาท อีกโครงการคือข้อ ๑ ๐ โครงการ 
ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่างตำบลหอคำ -  ตำบลนาก้ัง อำเภอปากคาด ไม่ใซ่เส้นถนน 
คสล. บ้านสะง้อนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ อาจเข้าใจผิด ถนน คสล. เช่ือมระหว่าง 
ตำบลหอคำ -  ตำบลนาก้ัง ไม่ได้ระบุว่าบ้านไหนถึงบ้านไหนไม,รู้ว่าอยู่จุดไหน

จริงๆโครงการเดิมน้ันเป็นโครงการก่อสร้างถนน คลล. เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี ๔ บ้านโคกละอาด -  
หมู่ท่ี ๓ บ้านหนองเซ็ง ถ้าเราทำเปีนโครงการเช่ือมระหว่างหมู่บ้านน้ันการของบประมาณน้ันผ่าน 
ยาก เลยเปล่ียนช่ือโครงการเปีนโครงการก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่างตำบลหอคำ อำเภอ 
เมืองบึงกาฬ -  ตำบลนาก้ัง อำเภอปากคาด เพ่ือให้ง่ายต่อการขอรับงบประมาณ รายละเอียดเรา 
ไม่ได้ลงไว้ จริงๆเป็นถนน คสล. เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี ๔ บ้านโคกสะอาด - หมู่ท่ี ๓ บ้านหนองเซ็ง 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อจากโครงการเดิม ขอเรียนข้ีแจงไม่ใข่บ้านวังด่านนะครับ

มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม'นายอดิศักด้ิ ภู่พระอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ ตามท่ีดูร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ผมเห็น 
ด ้วยกับท ่านนายกเทศมนตรี งบประมาณเก ี่ยวก ับโครงสร้างพ ื้นฐานงบประมาณ 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

■สถานะการเงินการคลังเร่ืองเงินสะสมงบประมาณปี ๒๕๖๖ ปีนี้มี ๘๐,๔๒๒,๗๐๔.๖๖ บาท 
อันน้ีผมว่าน่าจะรวมท้ังทรัพย์สินท้ังเงินสะสมคงร่วมกันหมดเลย ผมอยากให้เสนอไปยังหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องอยากให้แยกออกเลยว่าทรัพย์สินเท่าไรเงินสะสมเท่าไร ครับ

- เงินทุบสำรองเงินสะสมมีอยู่ ๑๙,๒๘๙,๗๐๔๖๖ บาท ในส่วนน้ีเรามีส่วนท่ีจะนำมาใข้ได้เรา 
คุยปรึกษาหารือกันอีกคร้ัง

■รายรับเร่ืองการจัดเก็บเร่ืองภาษีท่ีดินท่ีเราจัดเก็บอยากทราบว่าท่ีดินของนายทุนท่ีเขาข้ีอไว้ 
น้ันเราได้จัดเก็บภาษีหรือไม่เราเก็บเงินภาษีทุกแปลงทุกใบไหม อย่างเซ่นมีแปลงหน่ึงบ้านสะง้อ 
เขาไม่มาทำอะไรเลยปล่อยโล่งไว้ และผมได้สืบได้หาแล้วเป็นคนท่ีอยู่ด่างจังหวัดครับและปีจจุบัน 
ไม'ได้ปลูกพืชเศรษฐกิจอะไรเลยปล่อยรกร้างว่างเปล่าไว้อันน้ีเป็นส่วนท่ีไม่ได้เก็บถ้าจัดเก็บแล้วก็ 
ขออภัยด้วยครับ แต่ถ้าไม่ได้เก็บก็จะเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบกับซาวบ้านนะครับ เป็นการเก็บ 
ภาษีไม่ท่ัวถึง

- เรื่องการจัดเก็บรายได้เกี่ยวกับขยะนั้น อยากเสนอทำระเบียบออกมาเลยว่าให้จัดเก็บทุก 
ครัวเรือนท่ีมืคนอาศัยอยู่ เพราะบางคนน้ันไม่มืถังขยะ เป็นการจ่ายเฉล่ียกัน
- การเพ่ิมรายได้อีกจุดหน่ึง ผมได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ผมเห็นบริเวณหนอง 

ปลาดุก หมู่ที่ ๒ บ้านสะง้อ นั้นเหมาะกับจัดเป็นตลาดนัดและทำแหล่งท่องเที่ยว อยากให้ 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ พิจารณางบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณทำถนนเข้าบริเวณ 
หนองปลาดุก เพ่ือดำเนินการทำตลาดนัด ผมเห็นของตำบลหอคำมีตลาดนัดของหมู่ท่ี ๑ บ้าน 
หอคำ และหมู่ท่ี ๑๔

/บ้านเจริญรัตน์...



ร.ต.ต.สมัย นาริบทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ 

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

-๓เ-
บ้านเจริญรัตน์ ผู้ประกอบการก็สามารถดำเนินการไปได้ เร่ืองการทำแพท่องเท่ียวก็เหมาะสมจะ 

ได้เพ่ิมรายได้ มีคนสอบถามพร้อมท่ีจะทำสัมปทานในการจัดการทำตลาดนัดและแหล่งท่องเท่ียว 
ค่าสัมปทานรายปีหรือรายเดือนก็พิจารณาให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ครับ

- เร่ืองงานวัสดุงานบ้านงานครัว สมัยท่ีแล้วว่าจะทำบัญชีทรัพย์สิบว่าเราใช้ไปเท่าไรเหลือเท่าไร 
ขอพูดซ้ําอีกคร้ังว่าทำบัญชีให้หน่อยว่าถ้วย จาน ชาม ซ้อน มีด อะไรท่ีชำรุดเสียหายอะไรท่ีซ้ือ 
ใหม่ จะได้มีการควบคุมดูแลอย่างเราไปยืมของใซ้ตามหมู่บ้านนะครับทุกๆบ้านเขาก็มีบัญชี ถ้าคน 
ท่ีนำไปชำรุดเสียหายก็ข้ือมาทดแทนอะไรเหลือเท่าไรอยากให้เทศบาลทำแบบน้ีครับ

-แผนงานรักษาความสงบภายใบจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําเคร่ืองยนต์แบบเบนซิน อันน้ีผมเห็นด้วย 
สะดวกรวดเร็วใช้ได้ทันเวลาแต่อยากฝากเร่ืองการรักษาความปลอดภัยอยากให้ดำเนินการดูแล 
บำรุงรักษา ให้พร้อมใช้งานเสมอครับ อยากให้ท่านนายกเทคมนตรีตำบลหอคำสต็อกน้ํามันท้ัง 
ดีเซลและเบนซินเพ่ือสะดวกเวลาใช้งานและทันเวลา

•แผนงานสาธารณสุข ถือว่าท่ีผ่านมาทำได้ดื เร่ืองการวางแผนกำลังคน ในการดำเนินงานด้าน 
งานกู้ซีพเพราะคนเดิมก็มีภาวะท่ีต้องเกษียณอายุราชการถ้าเรามีพนักงานอายุน้อยๆสำรองไว้ 
หมุนเวียนเรื่อยๆคนเก่าไปคนใหม่มาแบบนี้ครับ ให้เวียนไม่รู้จบมีคบมีความรู้ความสามารถ 
ทดแทนมาเร่ือยๆครับ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เร่ืองวัสดุงานช่างอุปกรณ์ช่างท่ีใช้แล้วคงทนถาวรชำรุด 
ยากอยากให้ทำบัญชีคุมไว้ครับ เพราะถ้าเราไม่มีการควบคุมก็จะวางท้ิงไปท่ัวครับ

- เร่ืองท่ีดินและส่ิงก่อสร้างการปีกเขตท่ีสาธารณะถ้าเรานำมาใช้คงดืนะครับ เพราะมีหลายท่ีท่ี 
ขาวบ้านรุกล้ําเช้ามาถ้าเราจะหาคนมาแจ้ง ทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่ดำเนินการ เราปีกเขตกันพ้ืนท่ี 
ไว้ก็เปีนการดินะครับปีองกันการบุกรุก

- เรื่องงานก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมนะครับ เพราะเราได้มีการประชุมอนุมัติให้ก่อสร้าง 
อาคารสำนักงานใหม่ไม่รู้ว่าดำเนินการถึงไหนแล้วแต่ถ้าจะไต้ทำจริงๆงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ท่ีปรับปรุงห้องประชุม ผมอยากให้ระงับเพราะอาคารของเราสองช้ันสามข้ันท่ีเราจะทำมัน 
ก็มีห้องประชุมอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับเราจะไม่ได้เสียเงินทิ้ง แต่ถ้าตรงนั้นมันมีปีญหาติดขัด 
ประการใดๆไม่ได้ทำไม่ได้สร้างแล้วใช้ตรงน้ีปรับปรุงอาคารอันน้ีก็ไม่ว่ากันครับก็สนับสบุนครับ 
เพราะผมก็เห็นว่าห้องประชุมมีหลายจุดท่ีชำรุดน้ําร่ัวซิมความไม่พร้อมของห้องประชุมถ้ามีคนมา 
ประชุมร่วมเราก็อายเหมือนกันครับ สุดท้ายน้ีผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ 
คณะผู้บริหารท่ีบริหารจัดการงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ บริหารได้ดิในปีงบประมาณปีท่ีผ่าน 
มาบ้านท่ีไม่ไต้งบประมาณก็ได้รับงบประมาณก็สับกันไปมา ถือว่าอยู่ใบการบริหารจัดการได้ 
งบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเรามี ๕-๖ ล้านบาท แยกส่วนของหมู่บ้านก็เหลือไม่ก่ีล้านจะมี 
ข้อปรึกษาหารือในระเบียบวาระอื่นๆครับ ขอยืนยันว่ารับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒๕๖๗ แน่นอนครับ

เรียนเซิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ข้ีแจงรายละเอียดครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
หอคำ และผู้เช้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม บายอัมพร ขัยเสนา นายกเทศมนตรีฯ ขอเรียน 
ข้ีแจงหลายๆเร่ืองตามท่ีท่านอดิศักด้ิ ภู่พระอินทร์ อภิปรายมาน้ัน เก่ียวกับเร่ืองเงินสะสมมัน 
ก็ต้องเปีนไปตามระเบียบราชการจริงๆเห็นด้วยน่าจะแยกออกมาว่าเงินสะสมเหลือเท่าไหร่ 
จริงๆ ทรัพย์สินครุภัณฑ์จริงๆน่าจะแยกต่างหาก

/-เรื่องที่เสนอ...



นายอดิศักดึ๋ ภู่พระอินทร ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

บางบันทยา ลาวัดพรม 
ผู้อำนวยการกองคลัง

-๘-
■เรื่องที่เสนอเกี่ยวกับการทำตลาดบริเวณหนองปลาดุกนั้นผมเห็นด้วยเบ้นแผนงานที่ 

อยากดำเนินการ แต่ป้ญหาคือทางกรมขลประทานฯ ยังไม่ได้ส่งมอบเราเลยยังไม่สามารถเข้า 
ดำเนินการอะไรได้ ขนาดจะทำทางเข้ายังทำอะไรไม่ได้เลย ให้เขาดำเนินการส่งมอบให้ 
เรียบร้อยก่อน สถานที่ของเราเหมาะมากเพราะติดถนนใหญ่ถ้ามีคนมาทำสัมปทานก็ดีครับ 
ฝากทุกท่านจะนำเรียนปรึกษาหารืออีกคร้ัง

- เร่ืองถังขยะท่ีจะดำเนินการจัดเก็บทุกครัวเรือน ยกตัวอย่าง เซ่น บ้านท่านรองขัยเนตร 
มินเทน อยู่ติดกับบ้านแม่ของท่านก็ใข้ถังขยะร่วมกันเพราะขยะเราไม่เยอะท้ิงร่วมกันแบ่งกัน 
จ่าย ถ้าเราไปบังคับเขาก็คงยาก

■วัสดุงานบ้านงานครัวตรงบ้ีฝากให้ท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำ แจ้งเจ้าหน้าท่ี ให้ 
ดำเนินการด้วยครับ

- เคร่ืองสูบน้ัาเบ้นแนวทางของท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำ เบ้นเร่ืองท่ีดีท่ีนำเสนอต่อ 
คณะผู้บริหาร เร่ืองการรักษาก็ฝากไว้กับงานป้องกันฯ ให้ดูแลด้วยครับ

- รถกู้ขีพกู้ภัยอยากให้เพ่ิมพนักงาน เพ่ิมอยู่แล้วครับเพราะคนเดิมได้ลาออกไป ต้องเพ่ิม 
อยู่แล้วครับเพราะบุคลากรเราขาดอยู่

- แนวเขตที่สาธารณะเราพร้อมที่จะดำเนินการแต่ละท้องที่ก็ต้องร่วมกันดำเนินการ 
ยกตัวอย่างบริเวณโคกฟ้าแซดเราควรมีหลักเสา นสล. ไม่มีเลย เรามีแต่หนังสือ นสล. 
เราต้องดำเนินการก้ันเขตไว้ตอนบ้ีมีการลุกล้ําเข้ามาเยอะมากๆ ครับ

- ส่วนเร่ืองสำนักงานใหม่น้ันเราก็กำลังดำเนินการอยู่
- เร่ืองการจัดเก็บรายได้น้ันเรามีช่ือเขาไหมเราจะได้ดำเนินการตรวจสอบรายช่ือเขาให้

ข่ือผมจำไม่ได้[ห้ข้ีจุดผมข้ีได้เบ้นบุคคลท่ีอยู่จังหวัดอุบลราขธานี แต่ช่ือในโฉนดผมติดต่อ 
ประสานขอเช่าที่อยู่ให้กับผู้รับก่อสร้างทำเขื่อนเลยรู้ข้อมูลเบ้นช่ือที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่ตัว 
จริงอยู่จังหวัดอุบลราซธานี ทำห้างร้านใหญ่โตอยู่ท่ีน่ับครับ ผมไม่แน่ใจว่าการจัดเก็บของเราให้ 
เดินเข้ามาจ่ายส่วนคนท่ีไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีมีการดำเนินการอย่างไงครับ หรือแบบไหนและเบ้นที่ 
นายทุนก็เยอะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามาจ่ายไหมผมไม่อยากพูดช่ือเดียวพาดพิงไปข้างนอก มี 
หลายสิบแปลงที่เบ้นของนายทุนถ้ามาจ่ายแล้วก็แล้วไป ถ้าไม่จ่ายเรามีมาตรการแบบไหน 
เหมือนกับท่ีอยู่ในกุรงเทพฯท่ีมีป้ญหาฟ้องร้องกันอยู่การจัดเก็บรายได้ถ้ามีการซ้ือขายติดไม่เสีย 
ภาษี เพราะมีการฟ้องร้องกันแล้วเสียค่าปรับกันเยอะมาก เพราะถ้าเราจัดเก็บได้ทุกแปลง 
รายได้ท่ีเราจัดเก็บก็จะเพ่ิมข้ึนครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาลตำบล 
หอคำ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน ดิฉันนางนันทยา ลาวัดพรม ผู้อำนวยการกองคลัง ขอนำ 
เรียนขี้แจงตั้งแต่เรื่องเงินสะสม ว่าทำไมระบบถึงออกมาแบบบี้ สืบเนื่องจาก พรบ. วินัย 
การเงินการคลังที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน 
ท้ังหมด ดำเนินการบันทึกการบัญชีตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการเงินภาครัฐ 
โดยกรมบัญชีกลางเบ้นผู้กำหนด ถ้าหากอยากให้เปลี่ยนเหมือนเดิมมันคงเบ้นเรื่องระดับ 
กระทรวงนะคะ เพราะว่าในเร่ืองนโยบายการบัญชีภาครัฐเราต้องดำเนินการตามบี้ ซ่ึงก็เบ้น 
ป้ญหาส่วนท่ีเร่ิมต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เราจะเอาทรัพย์สินที่เราซ้ือมาท้ังหมดมาคิดค่าเส่ือมราคา 
และไปบันทึกสินทรัพย์กับเงินสะสมและหักเงินในส่วนของสินทรัพย์ท่ีเบ้นค,าใข้จ่ายประจำแต่

/ก่อนเราจะ...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

บายชัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย บารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ก่อนเราจะบันทึกเฉพาะ เซ่นเราทำถนน คสล. งบประมาณ ๕๐๐,0๐0 บาท เราทำเป็นค่า 
ใช้จ่ายทั้งหมด ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่บีจจุบันไม่ใช่ สมมุติว่าถนน คสล. มีอายุ ๒๐ ปี ต้อง 
คำนวณว่างบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาทจะหักค่าเสื่อมได้กี่บาท ตัวค่าเสื่อมราคาจะมาเป็น 
ค่าใช้จ่ายเป็นร้อยละในตามอัตรา ตรงนี้เลยเกิดปีญหาในการพิสูจน์เงินสะสมและเงินทุน 
สำรอง ดังนั้นระเบียบจึงกำหนดให้มาเลยว่าการพิสูจน์เงินสะสมและเงินทุนสำรองที่สามารถ 
ใช้ได้และ เสนอให้กับผู้บริหารที่จะใช้ โดยพิสูจน์จาก เงินฝากในบัญชีธนาคาร เงินฝากเรา 
๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปได้ไหมว่าเงินสะสมเรามี ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินทุนสำรอง 
ซัดเจนเพราะเราไม่ไปเก่ียวช้องเงินทุนสำรองของเรามี ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เงินสะสมจะ 
แปรผันไปตามสินทรัพย์ท่ีเราได้มาทุกปี ปีท่ีผ่านมาทำไมมันเพ่ิม ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราได้ 
สินทรัพย์ท้ังในเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท้ังในเร่ืองของเงินงบประมาณท่ีเราต้ังไว้ก็ทำให้เงินสะสม 
เราเพิ่ม แต่การที่จะทราบว่าเงินสะสมเราสามารถนำมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเราจะต้อง 
พิสูจน์จะอยู่ในระบบ 6-๒35 เขาจะมีให้เราเลย 

-เรื่องการขำระภาษีนั้น ภาษ ีท ี่ด ินและสิ่งปลูกสร้างเราจะมีการประเมินทุกปี เรามี 
ฐานข้อมูลลงข้อมูลท้ังในเขตและนอกเขต ในเขตเราจะออกรับขำระภาษีเคลื่อนที่ ส่วนคนท่ี 
อยู่นอกเขตน้ันเราก็จะส่งทางไปรษณีย์แจ้งแบบประเมินคนท่ีเป็นเจ้าของกรรมสิทธ่ํจริง บาง 
ท่านก็โอนชำระผ่านทางธนาคาร หรือถ้าเขาไม่สะดวกไปธนาคารทางเจ้าของที่ดินก็โทรมา 
ถามเราก็จะส่งคิวอาร์โค๊ตหรือเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของเราให้เขาโอนมาให้ ก็มีส่วนใน 
เรื่องการจัดเก็บครบหรือไม่ มันต้องดูที่แผนท่ีภาษีของเราแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามไม่ให้มี 
ลูกหนี้ภาษีคงค้างค่ะ ตัวซ้ีวัดในการประเมินส่วนน้ีเราได้เต็มมาตลอดค่ะ ส่วนของจัดเก็บไม่มี 
ลูกหน้ีภาษีค่ะ

ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังท่ีได้อธิบายรายละเอียดให้ได้รับทราบ
เชิญท่านรองชัยเนตร มินเทน ครับ

ผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านนายกเทศมนตรี กรณีถ้าเราจะดำเนินการจัดเก็บค่าขยะ 
เพิ่มขึ้นเราต้องดำเนินการแกไขข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะใหม่ เรียนท่านปลัด 
สำหรับอุปกรณ์งานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขน้ันเพ่ิมรายละเอียดว่าจัดข้ึอถังขยะด้วย 
เพราะในร่างเทศมีแต่คำว่าถัง เพ่ิมเป็นถังขยะเพราะเราจะดำเนินการจัดซ้ือเพ่ิมครับ

มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เช้าร่วมประขุมทุกท่านกระผม นายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
เขต ๒ ผมว่าจะเรียนถามเก่ียวกับเร่ืองถังขยะพอดีท่านรองชัยเนตร มีนเทน ได้ข้ีแจงไปแล้วถือ 
ว่าเช้าใจครับ เพราะมีขาวบ้านแจ้งอยากเปล่ียนถังขยะเน่ืองจากของเดิมน้ันขำรุด 

เร่ืองเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริฯ ตามระเบียบน้ันใช้แบบไหนต้องทำอย่างไรมัน 
จะคล้ายกับกรณีหินคลุก ซาวบ้านบางคนคิดว่าเป็นของจังหวัด เพราะเราให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน 
ดำเนินการอยากทราบว่าเก่ียวกับงบประมาณหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาทไหมครับ

/นายอัมพร...



นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

นายบันทวัฒน์ จรัสแสงเจริญ 
รองปลัดเทศบาลๆ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล

ผมจำรายละเอียดได้ประมาณว่า มี ๔ ด้านมี ๑๒ โครงการ ส่วนโครงการท่ีผมขอไว้ทุก 
หมู่บ้านคือกันไว้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านทำความสะอาด รายละเอียดให้ทางปลัดเทศบาลตำบล 
หอคำข้ีแจ้งครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
หอคำ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านกระผมนายนันทวัฒน์ จรัสแสงเจริญ รองปลัดเทศบาล 
ตำบลหอคำ โครงการตามพระราชดำริฯ นั้นเราดำเนินการตามหนังสือสั่งการเราตั้ง 
งบประมาณไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เนินโครงการต้องดำเนินการหมู่บ้านละ ๓ โครงการ ในส่วนท่ี 
ให้เทศบาลดำเนินการนั้นเพราะทางหมู่บ้านไม่ต้องการที่จะทำโครงการก็ให้ทางเทศบาล 
ดำเนินการแทน ต้องเป็น'โน ๑๒ โครงการท่ีเขากำหนดมาให้ไม่ว่าจะเนินโครงการเก่ียวกับด้าน 
กีฬา แล้วแต่โครงการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านกำหนดและคุยกันว่าจะดำเนินการโครงการไหน 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ให้คงไว้เร่ืองทำความสะอาดและพัฒนาหมู่บ้าน แค'น้ีครับขอบคุณ 
มากครับ

ผมขออนุญาตเสริมท่านรองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ ซ่ึงดูแลกองสาธารณสุข การดำเนินการ 
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงวิธีการดำเนินการของโครงการคือ 

-ให้ทางคณะกรรมการขุมขนจัดประขุมประชาคมว่าหมู่บ้านจะเลือกดำเนินการโครงการตาม 
พระราขดำริด้านสาธารณสุขโครงการใดตามความเหมาะสมในบริบทของพ้ืนท่ี โดยคำนึงถึง 
ประโยชน์ของประซาซนและราขการเนินสำคัญ ในกรอบวงเงินหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถ้า 
กรณีหมู่บ้านไม่ขอรับงบประมาณมาดำเนินการตามโครงการนี้ ก็ให้แจ้งมาท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ก็คือเทศบาลตำบลหอคำให้ดำเนินการแทน โดยเทศบาลตำบลหอคำดำเนินการ 
แทนอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๓ โครงการ อาจมากกว่า ๓ โครงการก็ได้ต่ําสุดต้อง ๓ โครงการแต่ 
ละโครงการงบประมาณเท่าไรก็ได้อยู่ท่ีคณะกรรมการหมู่บ้าน เมื่อก่อนจะให้ อสม. ตอนน้ีให้ 
ทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเนินประธานกรรมการหมู่บ้าน ตัวอย่างโครงการท่ีเลือกเข้ามาคือ 

๑. โครงการอบรมของหมู่บ้านในราชประสงค์ 
๒. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเด้านม 
๓ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ 
๔ โครงการปรับปรุงโภชนาการของสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ 
๕ การส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยของเด็กและแม่และเด็ก 
๖. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของลมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ 
๗. การควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ 
๘ การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและขุมซน
๙โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ 
๑๐ โครงการช่วยลดติดเอดส์แม่สู่ลูกของสภากาขาติไทย สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ 

เจ้าโสมสวรีพระวรราซาฯ
๑๑. โครงการรณรงค์แก้ไขปิญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ 
๑๒. โครงการอ่ืนๆตามราขดำริสาธารณสุขโครงการอ่ืน อันน้ีเนินโครงการตามพระราชดำริ 

แตกออกไปเยอะ อย่างเอาไปพัฒนาหมู่บ ้านนโยบายของไข้เลือดออกบางเรื่องตาม 
พระราชดำริ รวมท้ังสนับสนุนท้ังเร่ืองน้ํามันเคร่ืองตัดหญ้าเนินส่วนหน่ึงคงไม่ใช่ท้ังหมด

/ส่วนมากเนิน...



"๑๑“

ส่วนมากเป็นโครงการหลักตามโครงการพระราขดำริฯต้ังตุ๊กตาไว้กำหนดเป็นแนวทางไว้ให้เรา 
ดำเนินการให้เหมือนกันซ่ึงต้องถามรองปลัดาและหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขว่าได้คุยและตกลง 
กันว่ามีโครงการใดแต่ละหมู่บ้านได้บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท บ้านเล็กบ้านใหญ่ได้เท่ากันครับ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เร่ิมประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

บายชัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย บารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

บายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายนวพล สีซมภู 
ผู้อำนวยการกองช่าง

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ท่านปลัดได้ซี้แจงรายละเอียดแล้วและเราก็ได้ประชุมกันมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว 
ผมอนุญาตให้พัก ๑๐ นาทีครับ

พักการประชุมเวลา ๑๑.1©๐ ใ̂.

เวลา ๑๑.๓๐ น.

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วตรวจนับครบองค์ประชุม ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีอธิบายเก่ียวกับร่างเทศ 
บัญญ้ติเพ่ิมเติมก่อนขอมติรับร่างเทศบัญญัติเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายขัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ 
เร่ืองโครงการพระราขดำริหลังจากตำเนินการเสร็จต้องรายงานผลการตำเนินโครงการให้กับ 
เทศบาลตำบลหอคำ ส่วนในปีท่ีผ่านมา ยังมี ๒ หมู่บ้านที่ยังไม่ส่งรายงานทางเทศบาลก็ได้ 
ติดตามอยู่ครับ

ขอขอบคุณท่านรองขัยเนตร มีนเทน ที่ได้ซี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกได้รับทราบ มี 
สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมก่อนขอมติรับหลักการเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวีรวุฒิ เพขรลาขัย สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ประเภท 
วัสดุก่อสร้าง ข้อท่ี ๒ วัสดุงานข่าง เข่น ค้อน เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง ตั้งงบประมาณ 
ไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ผมว่ามันเยอะเกินไปไหมครับขอบคุณมากครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนวพล สีขมภู ผู้อำนวยการกองช่าง ค่าวัสดุการช่าง 
เป็นอุปกรณ์งานช่างหมวดนี้จะดำเนินการจัดซื้อพวกตลับเมตรและอุปกรณ์งานช่างอื่นๆ 
เนื่องจากเราใช้งานมานานมันเสื่อมสภาพและอุปกรณ์ส่วนมากชำรุดใช้งานไม่ได้เราจึงจะ 
ตำเนินการจัดซ้ือใหม่ครับ

มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ

ในงบประมาณในส่วนน้ีผมไม่อยากให้ตัด ปีน้ีเรามีโครงการท่ีจะตำเนินการจัดซ้ือรถและจะ 
ออกดำเนินการช่อมแซมถนนที่เป ็นหลุมเป็นบ่อ โดยการใช้ยางมะตอยเป็นส่วนมาก 
แต่ละวันเราจะออกไปตลอดครับ ฝากคณะกรรมการแปรญัตติด้วย เพราะเราสามารถโอนไป 
ต้ังจ่ายรายการอ่ืนได้

/ร.ต.ต.สมัย...



-๑เอ-

ร.ต.ต.สมัย นาริบทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

มีสมาขิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ

นายสมบูรณ์ ภูครองตา 
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาๆ ผมพบ 
ปิญหาเร่ืองหาดทรายคำถนนเบีบเส้นเดียวรถไม่สามารถสวนทางกันได้ เพราะรถจะขึ้นจะลง 
เบีนทางโค้งพอดี มันจอดชะลอกันไม่ได้เพราะมันลาดชันอยากให้ทำแบบลาดเอียงหน่อย 
ครับ เพื่อความปลอดภัย และอยากให้ดำเนินการเปิดหาดให้เร็วขึ้น อยากให้ทางคณะ 
ผู้บริหารต้ังงบประมาณไว้สำหรับตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางอยากให้ต้ังไว้ เพราะซาวบ้านก็ฝาก 
ถามมาเราได้ต้ังงบประมาณไว้ไหมครับ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มีสมาขิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ

นายอัมพร ชัยเสนา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ
นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีฯ เร่ืองถนนลาดชัน 

ชอบคุณที่ท่านรองประธานสภาฯ ที่เสนอมาตอนแรกผมได้ต้ังงบประมาณมาเท่าเดิมแต่มาตัด 
ลดลงตั้งน้อยกว่าเดิม เรื่องถนนที่ลาดชันนั้นจะให้ทางช่างสำรวจและพิจารณาดูว่าจะ 
ดำเนินการอย่างไรชอบคุณที่เสนอแนะ ในส่วนที่จะให้เปิดหาดเร็วขึ้นนั้น บี)ท่ีผ่านมาเรา 
ดำเนินการเบีนบีแรกเลยติดชัดนิดหนึ่ง บีนี้ถ้าหาดทรายไม่มีโครงการนี้ก็คงระงับไป ถ้าหาด 
ทรายมีก็จะดำเนินการเบีดให้เร็วขึ้นครับ ในส่วนตัดหญ้าข้างถนนผมเห็นด้วยของเราได้ต้ัง 
งบประมาณไว้ไหม เราดำเนินการเบีนจ้างเหมาบริการได้ครับอย่างกรณีเส้นโคกสะอาด 
หนองเฃ็งครับก็เบีนเรื่องที่ดี คณะกรรมการแปรญัตติสามารถเพ่ิมได้ไหมท่านปลัดฯ หรือจะ 
ต้ังเบีนรายการอ่ืน

บายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล

คณะกรรมการแปรญัตติสามารถแปรลดงบประมาณได้อย่างเดียว ถ้าจะเพิ่มเบีนอำนาจ 
ชองนายกเทศมนตรี ครับ

บายอัมพร ชัยเสนา คงตั้งเบีนรายการใหม่ดีกว่าในการดำเนินการทางลงหาดนั้นใช้งบประมาณอยู่ที่
นายกเทศมนตรีฯ (ร)๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมโครงการเบีบตัดหญ้าริมทาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้ังจ่ายเบีนรายการใหม่ 

เลยได้ไหม อํอเขาตัดงบประมาณออกแล้วโครงการน้ีเหลือ (ร)๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมโครงการได้ 
ไหมท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

บายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล

เราไปดำเนินการช่วงแปรญัตติดีกว่าครับตอนน้ีอยู่ในข้ันตอนการอภิปรายอยู่ครัน

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

สมาขิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ

/นาย'พาย...



นายพาย ตองอ่อน 
สมาชิกสภาฯ เจต ๒

นายชัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายชัยเนตร มิบเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอุทัย นาหอคำ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายนับทวัฒน์ จรัสแสงเจริญ 
รองปลัดเทศบาลฯ

บายอุทัย นาหอคำ 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารีบทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผมยังติดใจท่ี 
ท่านรองชัยเนตรท่านแจ้งว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ ภายในหมู่บ้านเป็นกรรมการ 
ไม,ได้ ผมติดใจสาเหตุท่ีไม่ใด้น้ีเพราะว่าสมัยก่อนผมได้เป็นคณะกรรมการ ผมเคยสอบถามใน 
สภาเทศบาล ว่าผ้าบิเดจมูกชิ้นละ ๕-๖ บาท ตอนนั้นมีบีญหาอยู่'ในสภาเทศบาล กลัวเกิด 
ป็ญหาเลยไม่ให้สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ หรือยังไงครับขอคำอธิบายด้วยครับ 
ขอบคุณครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นได้ไม่ใช่เป็น 
ไม่ได้ครับมันข้ึนอยู่กับมติของหมู่บ้านว่าจะเลือกใครมาเป็นกรรมการแต่ละผ้าย บางหมู่บ้านก็ 
มีสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการด้วยเขาดำเนินการตามระเบียบ ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้นะครับก็ 
แล้วแต่บางเร่ืองครับขอบคุณครับ

ความหมายของผมคือคณะกรรมการตรวจสอบครับไม่ใช่คณะกรรมการของทางหมู่บ้าน 
เพราะเป็นโครงการของทางเทศบาลเพราะสมัยก่อนผมเคยเป็นนะครับ เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

อ่อมีครับมีคณะกรรมการตรวจสอบบั้นมีสมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการอยู่นะครับ 
ตรวจสอบตามรายงานท่ีเขาส่งมาครับ

มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สอบถามเพื่อ 
ความเข้าใจเก่ียวกับงบประมาณกองการศึกษาค่าวัสดุ งานบ้านงาบครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร 
เสริมนมบ้ัน ต้ังงบประมาณผิดหมวดไหมครับหรือว่าถูกต้องแล้ว เพราะค่าอาหารเสริมนมเป็น 
วัสดุงานบ้านงานครัวมันขัดกันไหม ช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบันทวัฒน์ จรัสแสงเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบล 
หอคำ งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นงบค่าวัสดุงานบ้านงาบครัวคือเร่ืองอาหารเสริม 
นมเขาให้อยู่ในค่าวัสดุงาบบ้านงานครัว ถูกต้องครับ

ตามน้ีเลยใช่ไหมครับไม่ได้ต้ังไว้ผิดหมวดใช่ไหมครับ

มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเชิญครับ
/นางบันทยา...



-๑๔-
นางบันทยา ลาวัดพรม 
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
นางนันทยา ลาวัดพรม ผู้อำนวยการกองคลัง ขอเพิ่มเติมจากท่านรองปลัดฯ ว่าทำไมถึงต้ัง 
อาหารเสริมนมไว้ในหมวดวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นไปตามหนังสือส่ังการมาตรฐานการบัญขี 
ภาครัฐ ที่เขาให้ตั้งไว้ตามนี้ และเป ็น1ไปตามหนังสือขักข้อมการตั้งงบประมาณของ 
กระทรวงมหาดไทย ทีเ่ขาให้ต้ังใบหมวดวัสดุงานบ้านงานครัวค่าอาหารเสริมนม และมีในส่วน 
อุดหนุนอาหารกลางวันของ สพฐ อาหารกลางวันทำไมไปต้ังไว้ในเงินอุดหนุนก็เป็นไปตาม 
หนังสือซักซ้อมคะ และมีงบของสนับสนุนงบประมาณบริหารสถานศึกษา มันจะแยกออกมา 
จากการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน ตามหนังสือส่ังการเขาให้ต้ังตาม 
นี้ ดังน้ันจึงต้องดำเนินการตามหนังสือส่ังการขอบคุณมากคะ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร่รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ท่านรองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ และผู้อำนวยการกองคลังได้ซ้ีแจงรายละเอียดแล้ว มี 
สมาขิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะมีการรับ 
หลักการเชิญครับ หากไม่มี... ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ (วาระแรก) ครับ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ เชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม - ท ี่ประช ุมม ีมติเห ็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ -  เวลา ©๑.๔๗ น.

บายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ข้าร่วม 
ประชุมทุกท่านครับกระผมนายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ/เลขานุการสภา 
เทศบาล เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล ได้มมีติเห ็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ในวาระรับหลักการแล้ว ก็จะมีการ 
ตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๔๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๔ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๑๐๔ ภายใต้ บังคับ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นม อีำนาจเลือกสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือบุคคลท่ี ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่างๆ ตาม 
ความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังน้ี (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติ เป็นคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา 
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินเสนอซ่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
แล้วแต่กรณีในกรณีทีส่มาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อย 
กว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอซ่ือให้เสนอซ่ือได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และ 
ให้นำวิธีการเลือกข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เพ่ือทำหน้าท่ีแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทีส่ภาท้องถิ่นตามมติรับหลักการแล้ว จึงขอให้ท่ี 
ประชุมเสนอสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ จำนวน ๓ - ๗ ท่าน พร้อมฃอผู้รับรองไม่น้อย 
กว่าสองคนด้วย ขอเชิญครับ

/หลังจากรันหลักการ...



ร.ต.ต.สมัย บารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

บายอาทิตย์ ขัยจันทรา 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายวีรวุฒิ เพขรลาขัย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายอุทัย บาหอคำ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

บายทองพูล สุวะศรี 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

บายสมบูรณ์ ภูครองตา 
รองประธานสภาฯ

นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

หลังจากรับหลักการฯ เราจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามรายละเอียดท่ี 
ท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำ ได้แจ้งรายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอ,ซ่ือผู้,ที่จะ 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติจะมี ๓ -  ๗ ท่าน นะครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
หอคำ ได้เสนอซ่ือผู้ท่ีจะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญครับ

ตามที่ท่านปลัดได้อภิปรายไปแล้ว เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เสนอ'ช่ือผู้ท่ี'จะเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติเชิญครับ

กระผม ขอเสนอ นายทองทูล สุวะศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ 
ผู้รับรอง นายอุทัย นาหอคำ และ นายวีรวุฒิ เพขรลาขัย

กระผม ขอเสนอ นายอุทัย นาหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ 
ผู้รับรอง นายอาทิตย์ ขัยจันทรา และ นายสมบูรณ์ ภูครองตา

กระผมขอเสนอนายวีรวุฒิ เพชรลาขัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ 
ผู้รับรอง นายอดิศักด ภู่พระอินทร์ และ นายวัชราภรณ์ แข็งขยัน

กระผม ขอเสนอ นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ 
ผู้รับรอง นายจักรกฤษ จำปาศรี และ นายทองทูล สุวะศรี

กระผม ขอเสนอ นายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ 
ผู้รับรอง นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน และ นายยุทธ'นา วารุกะ

กระผมขอเสนอ นายวัชราภรณ์ แข็งขยัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ 
ผู้รับรอง นายพาย ตองอ่อน และ นายอดิศักด้ิ ภู่พระอินทร์

ดิฉัน ขอเสนอ นายอดิศักด้ิ ภู่พระอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ 
ผู้รับรอง นายวัชราภรณ์ แข็งขยัน และ นายอุทัย นาหอคำ

มีผู้ใดเสนอเพ่ิมหรือไม่ครับ....หากไม่มีกรรมการครบ ๗ ท่าน ไม่มีผู้ใดเสนออีก ผล 
ปรากฏว่า เราได้คณะกรรมการแปรญัตติ ท้ังหมด ๗ ท่าน เชิญท่านปลัดครับ

ขออนุญาตท่านประธาน มีผู้เสนอรายซ่ือ ๗ ท่านแล้ว ผมขอสรุปรายซ่ือผู้ท่ีได้รับการ 
เสนอซ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ดังน้ี

๑.นายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑
๒.นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ 
๓ .บายอดิศักดิ ภู่พระอินทร์ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑
๔.นายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒

/ ๔.นายทองพล...



-๑๖-

๕;.นายทองทูล สุวะศรี 
๖.นายวีรวุฒิ เพซรลาซัย 
๗.นายวัชราภรณ์ แข็งขยัน

สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ 
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต เอ

เป็นจำนวนท่ีไม่เกินตามที,ระเบียบกำหนด ผมขอเสนอต่อสภา'ๆ ดังน้ี ตามระเบียบวาระ 
การประขุมให้กรรมการแปรญัตติรับคำแปรญัตตไิม่น้อยกว่า เอ๔ ช่ัวโมง กำหนด เร่ิมต้ังแต่ 
๑๖,๑๗,๑๘ สิงหาคม ๒๕:๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๓ วัน จะไม่น้อยกว่า ๒๔ 
ช่ัวโมง ประขุมสรุปทุกเย็นของวันนั้นๆ และคณะกรรมการๆจะมาประขุมแปรญัตติในวันที่ 
๒๑ สิงหาคม ๒๔๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. และทำบ ันท ึกเสนอประธานสภาฯ เพื่อให้ 
ประธานสภาฯ ส่งหนังสือเชิญประขุมสภาฯ ให้กับสมาชิกสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ในวาระ ๒ วาระ ๓ ในวันพฤหัสบดีท่ี 
๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๖ หลังจากประขุมสภาฯ ในวาระ ๒ วาระ ๓ เสร็จ ให้ประธานสภาส่งร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
พิจารณาให้ความเห็บชอบภายใน ๗ วัน ถ้าสมาชิกสภาเห็นชอบตามนี้หลังเลิกประขุมสภาฯ 
วันนี้ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติประขุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ หลัง 
เลิกประขุมสภาครับ

ที่ประชุม -ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เลขานุการสภาฯ เสนอ-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ เป็นการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ และกำหนดการในการทำงานนะครับไม่มีท่าน
ประธานสภาฯ ใดเปลี่ยนแปลงนะครับ ในการประขุมสภาฯ คร้ังหน้า วาระ ๒ วาระ ๓ จะทำหนังสือเชิญ

ประขุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๗ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๖ ตามกำหนดนะครับ

๔.๒ ญัตติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ 
เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้อธิบายรายละเอียดเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลหอคำ 

พิจารณาครับ

นายอัมพร ชัยเสนา เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขออนุญาตต้องขอบคุณปลัดเทศบาลตำบลหอคำ ท่ีผลักดัน
นายกเทศมนตรีฯ พิจารณาทำให้สมาซิกสภาฯ และผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนเพราะเทศบาลตำบลหอคำ

มีรายได้เพ่ิมมากข้ึนขอบคุณมากๆครับ
๔.๒ ญัตติแกไขเปล่ียนแปลงคำข้ึแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ
ข้าพเจ้าบายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงคำขึ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ หมวดงบลงทุบ ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แมนงานการรักษาความสงบภายใน งาน 
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ๒๔๖๖ หน้า ๓๒ ดังน้ี

/ข้อความเดิม...



ร.ต.ต.สมัย นาริบทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอดิศักดิ้ ภู่พระอินทร ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย บาริบทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายสมบูรณ์ ภูตรองตา 
รองประธานสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ข้อความเดิม
๑. ค่าปรับปรุงรถดับเพลิงคันใหญ่ จำนวน ๓0๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ปรับปรุงรถดับเพลิงคันใหญ่
ข้อความใหม่

๑. ค ่าปรับปรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบ ียน บก ๙๓๕ บึงกาห จำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บก ๙๓๕ บึงกาฬ

เนื่องจากรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บก ๙๓๕ บึงกาฬ เกิดการขำรุดเสียหาย 
หลายรายการและทำถังน้ํา ระบบฉีด และระบบดูดน้ําใหม่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี

กฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนท่ี 
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ 
สภาท้องถ่ิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย 
สามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๖ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ท่านนายกเทศมนตรีฯได้อภิปรายรายละเอียดแล้ว มีสมาชิกท่านใดแสดงความเห็น 
เพ่ิมเติมเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ครับกระผมนายอดิศักด้ิ ภู่พระอินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เร่ืองการซ่อมแซมรถดับเพลิงน้ันผม 
เห็นด้วยครับ ถ้ามีการอนุมัติแล้วอยากให้รีบดำเนินการนำรถเข้าซ่อมเลย เพราะอีกสองเดือน 
จะเข้าหน้าแล้งแล้ว เพราะรถดับเพลิงคับเล็กนั้นเข้าได้เกือบทุกซอกทุกซอย เพราะคันใหญ่ 
สำรองน้ันถ้าเป็นพ้ืนท่ีแคบกิเข้าไม่ได้ก็อยากให้รีบตำเนินการเลยครับ

มีสมาซิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
กระผมนายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาฯ ผม1ขอเสริมท่านอดิคักดิ้ ภู่พระอินทร์ ล้า 
จะดำเนินการซ่อมกิให้ตำเนินการในช่วงน้ีเลยครับ เพราะล้าเลยเวลาไปกิจะเข้าหน้าแล้งแล้ว 
ครับ

มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือไม่....หากไม่มีผมจะขอมตินะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ 
ยกมือครับ

-สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำเห็นชอบญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์- เวลา ©๒.๒๕ น.

/ประธานสภาฯ...



เริ่มประชุม

ร.ต.ต.สมัย นาริบทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

บายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นาริบทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

บายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรๆ

บายยุทธนา วารุกะ 
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

ประธานสภาสภาเทศบาลตำบลหอคำสั่งพักรับประทาบอาหารกลาง'รัน เวลา ๑๒.๒๕ บ. 

เวลา ๑๓.๔๐ น.

เมัอทีประชุมพร้อมแล้วผมขอประชุมตามระเบียบวาระครับ ขอเชิญท่านบายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติขอความเห็นขอบโครงการก่อสร้าง!,ขื่อนบีองกันตลิ่งริมห้วยฐังฐ้ๅ หมู่ที่ ๓ 
บ้านหนองเข็ง เชิญครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ชัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติขอ 
ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างเขื่อนบีองกันตลิ่งริมห้วยอังฮ้า หมู่ท่ี ๓ ตำบลหอคำ อำเภอ 
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ ข่ืงการก่อสร้าง 
โครงการดังกล่าวจะต้องอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปา ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
ปาใม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ 
ทั้งนี้ จังหวัดบึงกาฬ ได้มีคำส่ัง ท ี่๑๒๙๘/ ๒๕๖๖ ลงวับท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เร่ือง มอบ 
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬปฏิบัติราชการ 
แทน ลำดับท่ี ๓ ดังน้ี

๓.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้างใบพื้นที่รวมถึงการ 
ดำเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

๓.๒ ดำเนินการเก่ียวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมน้ี

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๙๒๕๖๖ เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป

ท่านนายกได้ช้ีแจงรายละเอียดให้รับทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดแสดงความเห็บเพ่ิมเติมเชิญ 
ครับ

ขอเรียบข้ีแจงเพ่ิมเติมดำเนินการบริเวณลำห้วยอังฮ้าผ่ัเงตำบลหอคำ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมนายยุทธนา วารุกะ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ในการ 
ก่อสร้างเข่ือนลำห้วยอังฮานั้น ก่อนท่ีจะเข้ามาดำเนินการน้ันเขาได้ทำประชาคมกับซาวบ้าน 
ว่าเห็บชอบในการก่อสร้างหรือไม่ เพราะว่าในการก่อสร้างนั้นต้องมีรถบรรทุกหนักผ่านอาจ 
ทำให้ถนนชำรุดได้ บรรทุกหินเขาจะบรรทุกผ่านเส้นไหน เพราะถนนเส้นบ้านหนองเฃ็งก็พึ่ง 
สร้างเสร็จและกำลังสร้างใหม่ ถ้าเขามาว่ิงทางหมู่บ้านแล้วถ้าถนนชำรุดจะทำอย่างไรครับ

/นายอัมพร...



นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ด.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

มันเป็นงบประมาณของส่วนกลางท่ีเขานำงบประมาณมาให้เราคงรัมไว้เพ่ื0ตำบลห0คํๅครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมนายวีรวุฒิ เพชรลาขัย สมาซิกสภาเทศบาลตำบล 
หอคำ เขต ๒ ขออนุญาตเสริมต่อเร่ืองรถบรรทุก ถ้าเราคาดการณ์รถบรรทุกน่าจะว่ิงเส้นหนอง 
ตากแดดมาทางถนนเส้นบ้านโนนยาง-บ้านหนองเข็ง อยู่ท่ีมติทางหมู่บ้านว่าเขาจะอนุมัติให้รถ 
ผ่านหรือไม่ผ่าน อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะเห็นขอบหรือไม่ 
เห็นขอบในการก่อสร้างเท่าน้ันครับ

เราต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดต้องคุยกับทางผู้นำหมู่บ้านให้ช่วยกันตรวจสอบ 
รถบรรทุกท่ีผ่านไปมาว่าเขาบรรทุกน้ําหนักเกินไหม เราต้องช่วยกันและต้องจริงจังเราช่วยกัน 
พิจารณาว่าจะมีวิธีการแบบไหนครับ

มีสมาซิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญครับ...หากไม่มีผมจะขอมตินะครับ สมาซิก 
ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยอังอ้า หมู่ท่ี ๓ บ้านหนองเข็ง ยกมือ 
ครับ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างเชือนป้องกันตลิงริมห้วยอังอ้า หยู่ที่ ๓ บ้าน 
หนองเชิง ด้วยเสิยงเอกฉับท์-

๕.๔ ญัตติขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยหนองหิน หมู่ที่ ๒ บ้าน 
สะง้อ เชิญท่านนายกข้ีแจงรายละเอึยดครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ขัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติขอ 
ความเห็นขอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหนองหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลหอคำ 
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ ซ่ึงการก่อสร้าง 
โครงการดังกล่าวจะต้องอนุญาตเข้าทำประโยขน์ในเขตปา ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ 
ทั้งนี้ จังหวัดบึงกาฬ ไต้มีคำส่ัง ท ี่๑๒๙๘/ ๒๕๖๖ ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เร่ือง มอบ 
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้โยธาธีการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬปฏิบัติราชการ 
แทน ลำดับท่ี ๓ ดังน้ี

๓.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่รวมถึงการ 
ดำเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

๓.๒ ดำเนินการเก่ียวกับการขออนุญาตใช้ประโยซนํในท่ีดินของรัฐรายละเอียดตาม 
เอกสารแนบมาพร้อมน้ี

/ข้อกฎหมาย...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

-๒๐-

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าใม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน่าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอดำ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๔๖๖ เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อโป

ลำห้วยหนองหินน้ันไปทางวัดนาเหนือบ้านสะง้อผ่านวัดนาเหนือเป็นลำห้าอหบองหิทครับ 
ท่านท่ีผ่านแถวน้ันคงเห็นครับ

เป็นการชี้แจงรายละเอียดชองท่านนายกเทศมนตรีๆ มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็น 
เพ่ิมเติมเชิญครับ...หากไม่มีผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างเช่ือน 
บีองกันตล่ิงริมห้วยหนองหิน หมู่ท่ี ๒ บ้านสะง้อ ยกมือครับ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหนองหิน หมู่ที่ ๒ 
บ้านสะง้อ ด้วยเสียงเอกฉันท์

^ ๕ ญัตติส่งมอบส่ิงปลูกสร้างข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ โครงการก่อสร้างเช่ือนบีองกันตล่ิงริมแม่น้ํา 
โขงในท้องท่ีบ้านสะง้อ หมู่ท่ี ๒ (ต่อเน่ืองโครงการเดิมปี ๒๔๖๑ เหนือน้ํา) เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ช้ีแจงรายละเอียดครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ชัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ชอเสนอญัตติขอ 
ความเห็นชอบการส่งมอบล่ิงปลูกสร้างข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุเข่ือนบีองกันตล่ิงริมแม่น้ําโชงใน 
ท้องที่บ้านสะง้อ หมู่ที่ ๒ (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิม ปี ๖๑ เหนือน้ํา) ตำบลหอคำ อำ๓ อเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ ชนาดกว้าง ๒๖.๙๒ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบมาพร้อมน้ี

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่วน 

ท่ีสุดท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๔/ ๔๗๗๗๓ ลว.๒๘ กันยายน ๒๔๖๓ เร่ือง ข้อหารือการ'ปฎิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค.๒๔๖๐

๑. กรณีข้อหารือ ๑ กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ้ีแก่หน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระทำดังกล่าว มี 
เง่ือนไชหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ันๆ ได้ 
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตาม 
ระเบียบท่ีเก่ียวช้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีได้รับพัสดุมาแล้ว จะต้องดำเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังฯ หมวด ๙ การบริหารพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน่าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๔๖๖ เพ่ือให้ความเห็นชอบรับมอบต่อไป

/เป็นการรับมอบ...



ร.ต.ต.สมัย นาริบทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

เปีนการรับมอบเข่ือนบีองกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขงในท้องท่ีบ้านสะง้อ หมู่ที่ ๒ บ้านสะง้อที่ 
ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเปีนช่วงท่ี ๒ ก่อนถึงท่ีก่อสร้างใหม่บริเวณวัดนาเหนือบ้านสะง้อ

มีสมาซิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ...หากไม,มีสมาซิกแสดงความคิดเห็นผมจะขอมติ 
นะครับ สมาซิกท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างเขื่อนบีองกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขงในท้องที่ 
บ้านสะง้อ หมู่ท่ี ๒ (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิม ปี ๖๑ เหนือน้ํา) ยกมือครับ

มติที่ประชุม -ท่ีประชุมเห็นชอบโครงการก่อสร้างเข่ือนบีองกันตล่ิงริมแม่บ้ําโขงในท้องท่ีบ้านสะง้อ หมู่ที่ ๒ 
(ต่อเน่ืองเข่ือนเติม ปี ๖๑ เหนือน้ํา) ด้วยเสียงเอกฉันท์-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ สมาซิกท่านใดมีเร่ืองอ่ืนๆเสนอเซิญ ครับ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผมนายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ผมมี 
เร่ืองแจ้งให้กับสมาซิกได้รับทราบว่าผู้อำนวยการกองคลัง คุณนันทยา ลาวัดพรม จะโอนย้าย 
ไปท่ีเทศบาลตำบลนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจจำเปีนที่จะต้อง 
ย้ายไป เปีนคนที่มีความรู้ความสามารถยึดระเบียบเปีนหลัก ถ้าท่านใดจะเดินทางไปส่ง 
ผู้อำนวยการกองคลังสามารถแจ้งความประสงค์ได้ครับ 

เรื่องงานแช่งชันเรือยาวประเพณีฯ ผมอยากปรึกษาหารือว่าเราจะมีเรือนํ้านองหรือไม่ 
เพราะถ้ามีก็จะเปีนสีสันของงานเพิ่มความสนุกสนาน บีญหาคือเราใข้งบประมาณในส่วนนี้ 
ไม่ได้อยากขอความเห็นว่าน่าจะมีหรือไม่ครับ

ร.ต.ต.สมัย นาริบทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

มีสมาซิกท่านใดท่ีเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เชิญครับ

นายอาทิตย์ ชัยจันทรา 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียบท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผมบายอาทิตย์ ชัยจันทรา สมาขิกสภาฯ เขต ๑ เร่ืองงาน 
แช่งขันเรือยาวฯ ประเภทน้ํานองบ้ันทางเทศบาลตำบลหอคำเรามีงบประมาณหรือไม่ ถ้า 
งบประมาณเราไม่มีเรากิไม่จัดครับ

บายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

เพ่ือให้งานสนุกสนานและหมู่บ้านมีเงินรางวัลติดกลับบ้านผมว่าคงดี เร่ืองงบประมาณบ้ัน 
ผมมีอยู่ครับ

นายอาทิตย์ ชัยจันทรา 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

สำหรับผมมีความเห็นว่าไม่เห็บด้วยครับ

/นายอดิสักด...



นายอดิศักดี๋ ภู่พระอินทร์ 
สมาชิกลภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ชัยเสนา 

นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ร.ต.ต.สมัย นารีบทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอดิสักดึ๋ ภู่พระอินทร ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำ,ชลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาลตำบล 
หอคำ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอดิคักดี๋ ภู่พระอินทร์ สมาซิกสภาเทศบาล 
ตำบลหอคำ เขต ๑ ถ้าจะจัดน้ํานองเปลี่ยนเป็นจัด ประเภท ข ได้ไหมเอาเฉพาะลำท่ีตกรอบ 
ดีไหมอยากให้พิจารณา

จริงๆประเภท ข เรามีอยู่แล้ว เรือน้ํานองคบท่ีได้อันดับน้ันข้ึนอยู่กับการจับฉลากและร่อง 
น้ํา ท่ีถามเน่ืองจากว่าถ้าจัดน้ันมันจะรบกวนเวลาไหม

ปีท่ีผ่านมาเราพอจะมีเวลาหรือไม่ เพราะถ้ามีเวลาก็เป็นรางวัลขวัญและกำลังใจให้กับทีม 
เรือ มีสมาซิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายอดิศักด๋ี ภู่พระอินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ ผมมีเร่ืองอื่นๆของผมเก่ียวกับเร่ืองงาน 
แข่งเรือยาวประเพณีฯ เรื่องสปอตโฆษณา ลงเพจเทศบาลช่วยกันแขร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ 
การท่องเท่ียว

-เรื่องนํ้าประปาบ้านสะง้อเป็นบีญหาตลอดเรื่องท่อเมนประปายังไม่ลงดินเลยจนถึงวันนี้ 
บอกและก็ไม่ดำเนินการให้เลยถึงบีจจุบันก็ยังไม่ดำเนินการ แต่ผมก็ถูกบีบบังคับจากซาวบ้าน 
เหมือนกัน บางทีซาวบ้านโทรมาถามจะนำรถไถไปไถท่ีมีท่ออยู่ทำอย่างไรถ้าเหยียบไปท่อก็ 
จะแตกผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับ

-ผู้ดูแลนํ้าประปาซาวบ้านก็บ่นอยากเปลี่ยนผู้ดูแลประปาหมู่ที่ ๒ บ้านสะง้อ ซาวบ้านบ่น 
อยากเปลี่ยนผู้ดูแลประปาเพราะเขาไม่ดูแลปล่อยปะละเลย แพสูบน้ําก็ปล่อยให้แพสูบน้ําไป 
อยู่กลางนํ้า เด๋ียวน้ําไม่ไหล เดี๋ยวอะไรก็พังเปลี่ยนใหม่หมดขอเปลี่ยนผู้ดูแล อยากเปลี่ยน 
ผู้ดูแลได้หรือไม่ซาวบ้านฝากถามมาครับ

- เร่ืองไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหนองหินไปโนนยางน้ันไม่ติดเลย สอบถามไปการไฟฟ้าบอก 
กำลังไฟฟ้าไม่พอและแจ้งบอกให้เทศบาลติดต้ังหม้อแปลงเพ่ิมครับ

-เร่ืองการ'ชุดดิน บ่อดิบ บีญหาเกิดขึ้นเยอะเส้นซอยบาโพธิ้ชาวบ้านเดือดร้อนกันสวบยาง 
บริเวณบาโพธี้น้ัน บ่อดินที่เขาชุดมาชิดแนวเขต ที่ใกล้เขตแดนของซาวบ้านอยากให้กำกับ 
ดูแลและแก้ไขด้วยครับ มันมีผลกระทบต่อท่ีข้างเคียงฝากให้พิจารณาด้วยครับ

- เรื่องการใช้เงินทุบสำรองสะสม มี ๒ วิธีการใช้เงินทุนสำรองสะสม ๑๕:'96 ของวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕:๖๖ หักไว้ส่วนเกินใช้ได้เงินทุนสำรองเรามีเราใช้ระเบียบข้อ ๘๙ (๑) นำมาใช้เพ่ือ 
บรรเทาทุกข์บำรุงสุขอยากให้นายกเทศมนตรีฯ พิจารณาตรงบี้ครับ เรามีโอกาสใช้เงิน 
งบประมาณปี ๒๕:๖๗ อีก ๑ ปี เท่านั้นอยากฝากท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ ถึง 
ท่านนายกเทศมนตรีพิจารณาครับ

เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เช้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมบายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีฯ ต้องขอขอบคุณครับเร่ืองสปอตโฆษณางาน 
แข่งชันเรือยาวน้ันลืมจริงๆ

/เร ื่องท ่อระบบ...



นายบวพล สี,ซมภู 
ผู้อำนวยการกองข่าง

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

บายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

บายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาๆ/ปลัดเทศบาลฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

นายนวพล สีขมภู 
ผู้อำนวยการกองข่าง

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

•เร่ืองท่อระบบประปาน้ันผมสั่งการไปนานแล้วผมคิดว่าดำเนิบการเสร็จแล้ว ผอ.นวพล 
สีซมภู ข้ีแจงครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายนวพล สีซมภู ผู้อำนวยการกองช่าง ติดนิญหาเร่ืองคนปฏิบัติงานและรับผิดซอบ 
ดูแลประปาหมู่ที่ ๒ บ้านสะง้อครับ ผมส่ังอุปกรณ์มาให้ แจ้งให้ซนอุปกรณ์ไปทำแกก็ไม่ทำ 
ครับ บอกแกก็เฉยไม่พูดจาเงียบ ผมก็บอกตลอดครับแต่แกก็ไม่ทำ เพ่ือนร่วมงานจะไปช่วยแก 
ก็ไม่ดำเนินการครับ

แจ้งเลยให้ดำเนินการเลยนะทำให้เสร็จอย่าไปรอเลย เราไปช่วยกันเลย เรื่องบ้ําประปานํ้า 
แดงน้ําขุนมีคนแจ้งให้หยุดจ้างแล้ว แต่ผมให้เอกาสเรียกมาคุยแล้วให้ปรับปรุงดูแล้วคงไม่ไหว 
จริงๆ

เร่ืองไฟฟ้าส่องสว่างน้ันเซาแจ้งว่าให้เราเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้าให้เทศบาลจัดซ้ือหรือครับ 
เราดำเนินการได้หรือครับท่านปลัดเทศบาลฯ

เราไม่สามารถทำได้ใอนยังไม่โอนเลยมันยังเนินทรัพย์สินซองทางหลวงซนบทอยู่เลยจะให้ 
เราไปจัดซ้ืออุปกรณ์มันไม่ได้ เร่ืองไฟฟ้าก็ไม่ใช่ทรัพย์สินซองเรา ถ้าจะให้เราเข้าดำเนินการ 
ซ่อมแซมก็ด้องโอนให้เรา ยกตัวอย่างเขามาทำถนนใหม่เซาไม่แจ้งเราเลย มาทำถนนทับท่อ 
ประปาเราเซายังไม่รับผิดซอบเลย ระเบียบใครระเบียบมันที่เซาอ้างมาเพื่อนิดความ 
รับผิดขอบ

ฝากท่านสมาชิกแจ้งซาวบ้านด้วยว่าบอกให้แล้วระเบียบของเราไม่สามารถจัดซื้อได้ก็ 
ช่วยๆกันครับ

เราทำหนังสือปรึกษาหารือไปท่ีทางหลวงซนบทเราทำหนังสือไปดีกว่า เอามติท่ีประชุม 
ของเราแนบไปด้วยครับ

เร่ืองชุดดินมีนิญหาจริงๆวันน้ันก็ได้ให้ผู้อำนวยการกองช่างออกไปดูแล้ว เซาแจ้งว่าจะ 
ดำเนินการให้เชิญผู้อำนวยการกองช่างข้ีแจงครับ

เราได้ออกไปสำรวจและได้คุยกับเจ้าซองท่ีดินแล้ว ถ้ารถบรรทุกว่ิงแล้วให้เจ้าซองท่ีน้ัน 
ปรับเกรดให้เรียบทุกวัน เพ่ือให้รถน้ันว่ิงไปมาได้สะดวกครับ

เร่ืองการชุดดินถมดินถ้าเราไประงับเซาน้ัน เขาก็อาจมาฟ้องร้องเราได้ การชุดดินน้ันถ้ามัน 
ใกล้ท่ีของใครก็ให้เจ้าของท่ีดินอยู่บริเวณใกล้ๆน้ันมาย่ืนคำร้องกับทางเทศบาลหรือแจ้งทาง 
ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ จะได้ดำเนินการตามระเบียบครับ

ฝากท่านสมาชิกท่ีอยู่ใกล้ช่วยกันกำกับดูแลช่วยกันด้วยครับ
/ผมต้องซอขอบคุณ...



-๒๔-
ผมต้องขอขอบคุณท่านยุทธนา วารุกะ สมาขิกสภาฯ เขต ๑ เอาจริงครับมีการขุดดินและ 

ขนย้ายดิน นาทามแฃ้ หมู่ที่ ๑ บ้านหอคำ สั่งระงับการขนดินเลยเพราะมันข่วงหน้าฝนมาขน 
ดินถนนก็ชำรุด ก็มีคนท่ีไม่พอใจก็คนท่ีขายดินน้ันละ ถ้าไม่ระงับก็ไม่ได้เพราะถนนมันชำรุด มี 
คนโทรหาผมเหมือนกันว่าขอหน่อยผมไม่ให้ขนดิน เพราะออกไปดูแล้วจากสภาพถนนที่ดีๆ 
สัญจรไปมาสะดวกตอนนี้เละหมดเลย ที่ดินที่เขาขายหน้าดินนั้นก็เบ้นที่สาธารณะไม่ใช่ทมี 
โฉนด ย่ิงผิดไปอีก ครับ

เร่ืองงบสำรองจ่ายท่านได้ศึกษามาแต่ไนการนำมาใช้น้ันต้องเบ้นส่วนท่ีสำคัญจริงๆ เราจะ 
คุยกันอีกคร้ัง ต้องให้ผู้รู้ระเบียบว่าเราจะดำเนินการอย่างไร ถ้าเราจะนำมาใช้จริงๆ ถามผม 
ว่าเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยเราจะเอาไว้ทำไมแต่เราต้องศึกษาระเบียบอย่างละเอียดว่าจะ 
นำมาใช้อย่างไรมีผลกระทบอะไรไหม เพราะมีถนน คสล. หลายเส้นทางท่ีชำรุดทรุดโทรมก็ 
อยากนำออกมาใช้ไนส่ิงท่ีจำเบ้นและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด ฝากผู้ท่ีรู้กฎระเบียบผู้ท่ีเก่ียว'ข้อง 
ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ช่วยกันพิจารณาระเบียบตรง 
น้ีด้วยครับ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

มีสมาขิกท่านใดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมเชิญครับ

นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
สมาซิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาฯ และผู้เช้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผม 
นายวีรวุฒิ เพชรลาขัย สมาขิกสภาฯ เขต ๒ ผมขออนุญาตผมมีเร่ืองอื่นๆ ถือว่าเบ้นเรื่องร้อง 
ทุกช้เรื่องผู้รับเหมาก่อสร้างถนน คสล. ได้ลงนามสัญญาแล้วจะเช้าดำเนินการช่วงไหนอยาก 
ให้เร่งให้เข้าดำเนินการเร็วข้ึน เพราะได้รับความเดือดร้อนบริเวณหน้าบ้านผมเองครับ

ฝากแจ้งพนักงานขนย้ายขยะเวลาไปเก็บขยะบ้านผมขอให้จอดรถบริเวณถนน คสล. นะ 
ครับไม่อยากให้ขับรถไปขนเพราะถนนมันเละมากครับมันทำให้รถเล็กสัญจรไปไม่ได้ครับ 

เร่ืองถนนไปบ่อขยะชำรุดเบ้นหลุมเบ้นบ่อไม่ทราบว่าหินคลุกเรายังมีหรือไม่ครับอยากให้ 
ปรับปรุงซ่อมแซมครับ

เร่ืองน้ีซาวบ้านฝากมาแต่ก็รู้คำตอบแต่ก็ฝากมา เร่ืองบ้านเลขท่ีเขาสร้างแล้วแต่ก็ไม่มี 
แบบแปลนผมก็อธิบายให้เขาพิงอยู่การสร้างบ้านต้องมีแบบแปลนเพ่ือขอบ้านเลขท่ีและขอ 
ไฟฟ้า เขาสร้างมา ๓ ปีแล้วแต่ก็ไม่มืบ้านเลขท่ี ค่าออกแบบก็อยู่ประมาณ ๔,๐๐๐-๖,๐๐๐ 
บาท เขาบอกไม่มีเราพอจะมีแนวทางช่วยเหลือเขาหรือไม่ครับ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาฯ และผู้เช้าร่วมประขุมทุกท่าน 
เรื่องถนน คสล. ผมไม่ร้จะพูดอย่างไร เพราะเบ ้นงบประมาณองค ์การบริหารส ่วน 
จังหวัดบึงกาฬ เขามาร้ือถนนแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการใช่ไหม เราคงต้องส่งหนังสือไปสอบถาม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ถึงความเดือดร้อนของประซาซนเพราะทำอย่างอื่นคง 
ไมได้

นายวีรวุฒิ เพขรลาชัย 
สมาขิกสภาฯ เขต ๒

มันมีงบประมาณของเราอยู่แล้ว ๒๐๙,๐๐๐ บาท ตรงน้ีอยากให้ท่านเร่งดำเนินการให้นะ
ครับ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ได้ๆครับผู้อำนวยการกองช่าง ดำเนินการเลยนะครับ
/นายสุนทร...



นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาๆ/ปลัดเทศบาลฯ

เราได้ดำเนินการแล้วเสนอเอกสารแล้วครับ

บายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

แจ้งให้ด้วยนะครับรถขยะไม้ต้องเข้าไป ท่านปลัดดูงบประมาณให้ผมด้วยถนนไปเส้นบ่อ 
ขยะเราจะลงหินคลุกหรือทำ คสล.

นายวีรวุฒิ เพขรลาชัย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ผมคิดว่าเราดำเนินการเป็น ถนน คสล.เลยดิกว่าครับเป็นการแก้ไขบัเญหาระยะยาว

บายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ผมขอเปีนงบประมาณหน้าได้ไหมท่านวีรวุฒิ ท่านไม่แจ้งก่อนหน้าน้ีตอนจัดสรร 
งบประมาณ ผมขอพิจารณาไว้เปีนงบประมาณต่อไปตอนน้ีปรับปรุงซ่อมแซมก่อนนะครับ 
เร่ืองบ้านท่ีก่อสร้างมาแล้ว ๓ ปี มันติดขัดตรงท่ีไม่มีแบบแปลน มันก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินการ 
อย่างไร เชิญท่านปลัดฯ ข้ีแจงครับ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

ท่านวีรวุฒิ เพชรลาขัย เปีนแบบนี้จะอ้างไม่ได้ สร้างบ้านมาจนเสร็จแล้วจะบอกว่าไม่มี 
เงินจ่ายค่าออกแบบบ้านไม่ได้ ให้ออกแบบแปลนให้เขียนตรงตามที่สร้างคือหยวนๆแล้ว 
ยอมทุกอย่างไม่ได้ รู้จักใครท่ีสามารถออกแบบได้ก็ให้เขาออกแบบให้ต้องทำให้ได้ ส่วนการให้ 
บ้านเลขที่เป็นอำนาจของผม ให้เหมาะสมกับคนที่อยู่อาศัยจะอ้างว่าไม่มีไม่ได้พิงไม่ขึ้น ไม่ 
จำเป็นต้องมาจ้างลูกน้องผมนะเด๋ียวจะหาว่าเราเรียกรับผลประโยชน์อีก

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ตามท่ีท่านปลัดฯข้ึแจง ท่านวีรวุฒิ ก็ช่วยแจ้งและอธิบายให้กับชาวบ้านได้รับทราบนะ 
ครับ

บายวีรวุฒิ เพขรลาชัย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ที,ผมสอบถามผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับ ผมช่วยอธิบายให้แล้วครับ

นายธนกฤษ อาษาจิตร 
เลขานุการนายกฯ

เรียบท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธนกฤ,ษ อาษาจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
กรณีนี้เป็นเร่ืองเดียวกับผมที่ได้รับแจ้งมาและพื้นท่ีที่เขาปลูกสร้างบ้านนั้นเป็นที่สาธารณะไม่ 
สามารถออกบ้านเลขที่ได้ เดินเรื่องที่จังหวัดบึงกาฬไปพัฒนาสังคมจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือขอ 
ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีก็ยังไม่ลงพ้ืนท่ีมาเลยครับย่ืนเร่ืองไปบานแล้วครับ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

ถ้าเป็นกรณีแบบน้ีเทศบาลตำบลหอคำสามารถทำเร่ืองร้ือถอนได้เลยนะครับ เพราะผิด 
เต็มๆเลยนะครับ

นายธนกฤษ อาษาจิตร 
เลขานุการนายกฯ

ทางผู้ใหญ่บ้านหนองเฃ็ง ได้ประชุมกับจังหวัดบึงกาฬแจ้งว่าเขามีฐานะยากจนเป็นคน 
ยากไร้นะครับ

/นายพาย...



นายพาย ตองอ่อน 
สมาซิกสภาฯ เขต ๒

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย บารีบทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

นายบวพล สีขมภู 
ผู้อำนวยการกองช่าง

บายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

บายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาๆ/ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน 
กระผมนายพาย ตองอ่อน สมาซิกสภาฯ เขต ๒ สืบเน่ืองจากกรณีท่านวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
เร่ืองถนนสูพ้ืนท่ีการเกษตรไปบ่อขยะน้ันท่านนายกแจ้งว่ามันข้าไปมันไม่ทับน้ัน ท่าน 
นายกเทศมนตรีสามารถโยกย้ายงบประมาณได้เพราะมีข้ันตอนการแปรญัตติครับ

งุบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ น้ันเราได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ปรับลด 
เท่าน้ัน แต่ล้าเราจะดำเนินการจริงๆน้ัน เราสามารถโยกงบประมาณดำเนินการได้ครับ

เอาแบบน้ีดีกว่าง่ายๆเราดูงบประมาณถ้ามีงบประมาณเหลือจ่ายเราจะไปดำเนินการให้ 
รับปากครับ และจะให้นายย่ิงยง ทีหอคำ ไปดำเนินการปรับแต่งให้ก่อนครับ

มีสมาซิกท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน 
กระผมนายยุทธ'นา วารุกะ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ ผมมีเร่ืองอื่นๆเกี่ยวกับงบประมาณการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมหอประขุมว่าจะดำเนินการในส่วนไหนบ้างครับ 

เร่ืองเวรยามรักษาความปลอดภัยสำนักงาบน้ันเวลาเรารายงานสถานการณ์เป็นภาพน่ิงผม 
อยากให้เป็นภาพวีดีโอครับ ผมเห็นเวรยามเข้าไปนอนท่ีกองช่างซ่ึงมันไม่เหมาะสมครับ 

โครงการบ้านพอเพียงผมดำเนินการไปแล้วจำนวน ๕ หลัง หลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่เป็น 
ช่างขุมขน ท่านไหนสนใจเข้าร่วมเชิญนะครับผมจะนำข่ือท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 
ครับ

เชิญท่านนายกฯ ครับ

เร่ืองการปรับปรุงห้องประขุมน้ันเชิญผู้อำนวยการกองช่างข้ีแจงครับ

โครงการปรับปรุงห้องประขุมน้ันหลักๆคือเปลี่ยนหลังคาใหม่หมดเลยครับเพราะมันรั่วซึม 
หลายจุด

เร่ืองอยู่เวรยามน้ันก็ดีครับขอบคุณท่ีท่านช่วยตรวจท่านได้เสนอว่าไม่ให้เป็นภาพน่ิงให้ 
เปล่ียนเป็นการบับทีกวีดีโอ เร่ืองเข้าไปนอนห้องกองช่างเปีดเคร่ืองปรับอากาศไม่ได้ครับฝาก 
หัวหน้าส่วนแจ้งให้ด้วยครับ

ผมปรับให้ยามรักษาความปลอดภัยมานอนท่ีห้องใต้ต้นมะขามแล้วครับขอบคุณท่ีช่วย 
กำกับดูแลจะแจ้งให้ครับเพราะช่วงน้ีค่าไฟฟ้าเราสูงมากครับ

/นายอัมพร...



-๒ฅเ-

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ร.ต.ต.สมัย บารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

บายสมบูรณ์ ภูครองตา 
รองประธานสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นาริบทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

บางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

บายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

ร.ต.ต.สมัย นาริบทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอุทัย บาหอคำ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

บายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

บายบวพล สีชมภู 
ผู้อำนวยการกองช่าง

เร่ืองการสร้างบ้านน้ันเป็นโครงการท่ีดีครับ ผมอยากให้ท่านพิจารณาดูบ้านนายต๋ี นะครับ 
เป็นคนพิการท้ัง ๒ คน อยู่ด้วยกันฝากพิจารณาด้วยครับ

ระเบียบวาระอ่ืนๆมีสมาชิกท่านใดเสนอเร่ืองอื่นๆเชิญคร้บ้

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสมบ ูรณ ์ ภ ูครองตา รองประธานสภาฯ ฝากประธานสภาฯ ถึงท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ซาวบ้านร้องเรียนมาต้นไม้บริเวณถนนสาย ๒๑๒ บ้านม่วงมีชัย -  
บ้านนาโซ่ นั้นต้นไม้เอียงเข้ามาในถนนหลวงซาวบ้านกลัวเกิดอันตราย อยากให้ประสาน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำเนินการด้วยครับเพ่ือความปลอดภัยซองซาวบ้านครับ

เชิญท่านอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน สมาชิกสภาฯ เขต ๑ มีข้อสงสัยและสอบถามเก่ียวกับการขอใข้ 
รถกู้ขีพว่ามีแนวทางการพิจารณาอย่างไรคะ

ในกรณีท่ีท่านอุไรรัตน์ แจ้งมาน้ันจริงๆแล้วคนท่ีท่านขอมาน้ันผมอนุมัติแล้วทำไมมันไม่ได้ 
น้ัน ผมก็ไม่รู้ใครแจ้งว่าไม่ได้ ในกรณีบ้านไทยเจริญน้ัน ต้องให้คุณบีญญาภรณ์ สันติวิริยาภรณ์ 
ตอบว่าเพราะอะไรแต่วันน้ีติดภารกิจเลยไม่ได้เขาร่วมประชุม

ผมขอตอบคำถามให้อยู่ท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯวินิจฉัย ล้าเขามีรถอยู่แล้วก็ไม่อนุมัติให้ ถ้า 
ยากจนจริงๆสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้ ๓,๐0๐ บาท เร่ืองขออนุญาตเดินทางไป 
ต่างจังหวัดน้ันมันก็เส่ียง ไปไกลๆ น้ันท่ีอยู่ใกล้ๆก็มีเหมือนกันครับ

อยู่ที่ดุลพินิจของท่านนายกเทศมนตรีฯพิจารณาความเหมาะสมและยากจนจริงๆ สมาชิก 
ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายอุทัย นาหอคำสมาชิกสภาฯ เขต ๑ กรณีโลงเย็นท่ีเรามีอยู่น้ันสมบูรณ์แบบไหมมี 
บีญหาเกิดข้ึนหน้างาน ผมสอบถามว่าเราสามารถซ่อมบำรุงใหม่หรือจัดซ้ือจัดจ้างให้อยู่ใน 
สถานะท่ีดีสามารถใข้งานได้ ยกตัวอย่างบ้านโนนยางล่าสุดศพข้ึนอืดครับ

เร่ืองการลงหินคลุกน้ันซาวบ้านสังเกตทำไมเทศบาลลงหินคลุกแต่ช่วงหน้าฝนเราสามารถ 
ดำเนินการก่อนช่วงน้ีได้ไหมครับเรียนปรึกษา

เร่ืองโลงเย็นเราดำเนินการซ่อมแซมหรือยัง

เรายังไม,ได้ดำเนินการซ่อมครับ
/นายสุนทร...
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เรียบท่านประธานสภาเทศบาลตำบลทอคำ คณะผู้บรีหาร สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมและหัวหน้าสำนักปลัดได้คุยกันจะทำหนังสือโอนเป็นการรับ 
บริจาค ในส่วนของตรงน้ืนำเรียนต่อคณะผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ ไม่ใช่จะ 
โท,ษแต่เรา เราดำเนับการแต่บ้านงานไม่ช่วยกันดูแลเราอย่าโจมตํกันมาก เพราะเรียกทำงาน 
ตอนไหนเขาก็ไปคาดึกๆเขาก็ไป ไม่ใช่มีแต่'จะ'โจมดึ กรณีของโลงเย็นก็จะตำเนินการซ่อมให้ 
ครับ

ผมน้าเสนอในท่ีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในการยกข้ึนยกลงโลงเย็น ขนาดเป็นทหารยกโลง 
ศพอยู่บ้านโนนยางวางแรงมากขอขอบคุณท่ีข้ึแนะครับ

เร่ืองหันคลุกก็ขอบคุณอีกคร้ังจะตำเนินการให้เร็วข้ึน
เขตตำบลใกล้เคียงเราไม่มีหรอกลงหันคลุก แต่ก็โจมตีตลอด ขอบคุณสมาขิกสภาฯทุกๆ 

ท่านหลายๆเร่ืองหลายๆอยางท่ีน้าเสนอมาเป็นเร่ืองท่ีตีและช่วยกันแก้ไขให้ตีข้ึนเพ่ือพัฒนา 
ตำบลหอคำของเราครับ

ตอนนี้ก็อยู่ในระเบียบวาระที่ ๖ มีสมาขิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเขิญครับ...หากไม่มีท่าน 
ใดเสนอเพิ่มเติม ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมดวยความพร้อมเพรียงให้ 
เกียรติช่ืงกันและกัน ช่วยกันออกความคีดเหันเพ่ือพัฒนาตำบลหอคำ สำหรับการประชุมสภา 
สมัย สามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ เราก็ได้ตำเนินการประชุมปรีกษาหารีอกันมานานพอสมควร 
แล้วและขอบคุณสมาขิกทุกท่านครับ

ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ประธานสภาฯ จืงส่ังบดประชุม

(ลงช่ือ) ^ า''ก'ท^ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสถาพร คำพุทธา)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ
^ .^  ^ ....

(ลงชื่อ)น้! -" ' " ^  ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นายสุนัท่รี สุดแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

(สมัย1นารีนทรีรักพั) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ


